

## CẢM XÚC NGÀY CHIA TAY HỌC SINH KHỐI 5 TRONG LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Khi tiếng ve kêu râm ran trên từng tán lá, khi sắc đỏ chói ngời của hoa phượng đua chen cùng sắc tím ngắt của bằng lăng, đó cũng là thời điểm một năm học bận bịu đã kết thúc. Đặc biệt với các bạn học sinh lớp 5, mùa hoa phượng này là mùa hoa chia tay mái trường Tiểu học Ái Mộ B yêu dấu, là mốc thời gian đánh dấu một thời thơ ấu với bao nhiêu kỉ niệm khó quên của những ngày đầu cắp sách “ Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi. Chao ôi, sao thiết tha..”

Buổi Lễ Bế giảng và chia tay học sinh khối 5 của trường Tiểu học Ái Mộ B được tổ chức trang trọng, ngắn gọn nhưng để lại nhiều cảm xúc.

Em Nguyễn Gia Hân – lớp trưởng lớp 5A6 đại diện cho hơn 300 bạn học sinh khối 5 phát biểu, nói lên những cảm xúc và lòng biết ơn của các con gửi tới các thầy giáo, cô giáo đã tận tình dạy dỗ các con trong suốt 5 năm học dưới mái trường Tiểu học Ái Mộ B thân yêu.

Các con khối 5 đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc và những bó hoa tươi thắm gửi tặng tri ân các thầy giáo, cô giáo.

Xúc động trước những tình cảm lưu luyến của các bạn học sinh khối 5 trước giờ phút chia tay với mái trường Tiểu học Ái Mộ B yêu dấu, cô giáo Hoàng Thị Bích Thu - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong trường bày tỏ tình cảm của thầy cô với các con học sinh thân yêu trước khi chia tay và gửi tặng mỗi con học sinh khối 5 một món quà ý nghĩa đánh dấu 5 năm các con học tập, rèn luyện dưới mái trường thân yêu này.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ bế giảng - chia tay của học sinh khối 5:



Cô hiệu trưởng Hoàng Thị Bích Thu biểu dương các thành tích đạt được của cô và trò



Em Nguyễn Gia Hân – lớp trưởng lớp 5A6 đại diện cho hơn 300 bạn học sinh khối 5  
phát biểu tri ân các thầy cô giáo



Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ bế giảng



Tiết mục văn nghệ của học sinh khối 5 dành tặng các thầy cô và các bạn học sinh



Ban giám hiệu tặng quà học sinh lớp 5A1



Ban giám hiệu tặng quà học sinh lớp 5A2



Ban giám hiệu tặng quà học sinh lớp 5A3



Ban giám hiệu tặng quà học sinh lớp 5A4



Ban giám hiệu tặng quà học sinh lớp 5A5



Ban giám hiệu tặng quà học sinh lớp 5A6

Người viết: Nguyễn Thị Thúy Vân – GVCN 5A3